

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

MINISTRY OF LABOUR SAVINGS AND CREDIT COOPRATIVE LIMITED

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2555



ครบรอบ

๕๓ ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

๕๓ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๒ ในสมัยที่ยังเป็น “กรมแรงงาน” สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีการรวมตัวกันของเหล่าข้าราชการ กรมแรงงาน จำนวน ๒๐๑ คน ได้ยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้ง “สหกรณ์ออมทรัพย์” กับกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลสหกรณ์ในขณะนั้น ขึ้นในกรมแรงงาน โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแรงงาน จำกัด” มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน ๒๓,๔๙๐ บาท สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนรวมกัน เดือนละ ๑๑,๗๘๐ บาท โดยในสมัยนั้น สหกรณ์กรมแรงงาน ตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงมหาดไทย กองคลัง กรมแรงงาน โดยมี นายเทียน อึ้งกุด อธิบดีกรมแรงงาน ในสมัยนั้น เป็นประธานคณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแรงงานคนแรก นางสาววิจิตรา พรหมพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะผู้จัดตั้ง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแรงงาน จำกัด” เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแรงงานและสำนักงานประกันสังคม จำกัด” โดยมี สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นกรมที่เกิดขึ้นใหม่จึงได้รวมเอาเจ้าหน้าที่ข้าราชการของสำนักงานประกันสังคม เข้าเป็นสมาชิกของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแรงงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกรม วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๗ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแรงงานและประกันสังคม จำกัด” เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์แรงงานและสวัสดิการสังคม จำกัด” ตามมติคณะรัฐมนตรีให้ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีกรมที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ต่อมา ได้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ มาเป็นกระทรวงแรงงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด” มีสมาชิกจากหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน ดังนี้ สำนักงานปลัดฯ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา ๕๓ ปี จากวันก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๒ ปัจจุบันมีทุนดำเนินการทั้งสิ้น ๓,๓๖๘,๗๒๗,๘๔๐.๘๒ บาท มีสมาชิกรวมกัน ๑๑,๖๐๐ กว่าคน แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ ๗,๗๐๐ กว่าคน สมาชิกสมทบกับพนักงานราชการรวมกัน ๓,๘๐๐ กว่าคน สหกรณ์ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ ทุกปี ปัจจุบัน จะเป็นคณะกรรมการในชุดที่ ๕๓ โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน คณะกรรมการดำเนินการ และกรรมการอีก ๑๔ คน ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในแต่ละกรม สหกรณ์ยังคงเป็นที่พึ่งพาของมวลสมาชิก สมกับที่ได้รับความไว้วางใจสนับสนุน และส่งเสริมจนถึง ๕๓ ปี.....

ผลการดำเนินงาน 10 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555)

รายการ	ปีบัญชีสหกรณ์ปี 2555
สมาชิกสามัญ—สมทบ	11,618 คน
ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น	3,368,727,840.82 บาท
หนี้สินรวม	811,678,872.18 บาท
ทุนของสหกรณ์	2,557,048,968.64 บาท
เงินสด/เงินฝาก	129,436,221.26 บาท
เงินให้สมาชิกกู้รวม	3,225,356,280.00 บาท
เงินลงทุนอื่นๆ	2,027,500.00 บาท
ทรัพย์สินอื่น	11,907,839.56 บาท

รายการ	ปีบัญชีสหกรณ์ปี 2555
รายได้รวม	175,734,581.49 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	26,630,791.07 บาท
กำไร(สุทธิ) ประจำปี	149,103,790.42 บาท
ผลตอบแทนต่อหุ้นต่อปี	7.80



คำนิยาม

‘สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจเพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดำเนินงานที่ เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย’

คุณค่าของสหกรณ์

‘สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง รับผิดชอบตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และเอกราช สมาชิกเชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผู้เริ่มการสหกรณ์’

ข้อมูลจากหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2554

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จำกัด

หลักการสหกรณ์ (Cooperative principles)

หลักการสหกรณ์ในที่นี้หมายถึง หลักวิธีดำเนินงานสหกรณ์ ที่ประเทศต่าง ๆ ได้ถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน หรือเป็นแนวทางสำหรับสหกรณ์ทั้งหลายในการนำค่านิยมของสหกรณ์สู่การปฏิบัติ ซึ่งองค์การสัมพันธ์สหภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศได้แสดงกรณีไว้ 7 ประการ ดังนี้

หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ (Voluntary and Open Membership)

สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)

สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุคคลและสตรี ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง) สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินการไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก (Member Economic Participation)

สมาชิกสหกรณ์ทั้งมีความเที่ยงธรรมในการให้ และควบคุมการใช้ทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึ่ง ต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำหรับเงินทุน ตามเงื่อนไขแห่งสมาชิกภาพในอัตราที่จำกัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็นผู้จัดสรรประโยชน์ส่วนเกินเพื่อจุดหมายประการใดประการหนึ่งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ คือ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็นทุนของสหกรณ์ ซึ่งส่วนหนึ่งของทุนนี้ต้องไม่นำมาแบ่งปันกัน เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่ทำกับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)

สหกรณ์เป็นองค์การพึ่งพาและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณ์จำเป็นต้องมีข้อตกลงหรือผูกพันกับองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรของรัฐ หรือต้องแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไข อันเป็นที่พึงพอใจได้ว่า มวลสมาชิกจะยังคงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุม ตามแนวทางประชาธิปไตยและยังคงความเป็นอิสระของสหกรณ์

หลักการที่ 5 การให้การศึกษ การฝึกอบรมและสารสนเทศ (Education, Training and Information)

สหกรณ์พึงให้การศึกษอบรมแก่มวลสมาชิก ผู้แทนจากการเลือกตั้ง ผู้จัดการ และพนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้ข่าวสารแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิด ในเรื่องคุณลักษณะและจุดประสงค์ของสหกรณ์ได้

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)

สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ โดยการประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for community)

สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตามนโยบายที่มวลสมาชิกให้ความเห็นชอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด